

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã, khóa IV

Thực hiện Công văn số 05/HĐND ngày 07/6/2023 của Hội đồng nhân dân xã về việc báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã, khóa IV.

UBND xã báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Lĩnh vực giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng:

* **Cử tri thôn Kon Long:** Đường đi khu sản xuất nước Sa vào mùa mưa sạt lở, đề nghị cấp trên hỗ trợ làm cống để đảm bảo an toàn khi vận chuyển nông sản.

Trả lời: Con đường này không được nhà nước đầu tư vì nằm trong diện tích đất rừng. Để đảm bảo an toàn khi vận chuyển nông sản, đề nghị BQL thôn vận động nhân dân chủ động sửa chữa, khắc phục.

* **Cử tri thôn Kon Long:** Đường đầu cầu treo bị hư hỏng, đơn vị thi công đã tiến hành sửa chữa nhưng chưa đảm bảo. Đề nghị UBND xã yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa đảm bảo an toàn cho bà con.

Trả lời: UBND xã sẽ yêu cầu đơn vị thi công tiến hành sửa chữa đảm bảo an toàn cho người dân, hoàn thành trong tháng 7.

* **Cử tri thôn Kon Lỗ:** Hệ thống nước sinh hoạt của thôn vào mùa mưa không dùng được. Đề nghị cấp trên quan tâm xây thêm bể lọc để đảm bảo vệ sinh cho hệ thống nước sinh hoạt.

Trả lời: Công trình nước sinh hoạt Kon Lỗ nằm trong kế hoạch sửa chữa năm 2023, hiện nay UBND xã đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị sửa chữa nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân.

* **Cử tri thôn Kon Keng:** Đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ khắc phục cho bà con 4 con đường đi vào khu sản xuất nước Klang, nước trú, nước Krá(1) và Krá(2) để bà con vận chuyển hàng nông sản vì hiện nay 4 con đường nêu trên qua nhiều năm và mưa lớn đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng rất khó khăn trong việc vận chuyển hàng hoá nông sản của bà con.

Trả lời: Ý kiến, kiến nghị của cử tri là chính đáng, hiện nay UBND xã đang tiến hành rà soát tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã để sắp xếp thứ tự ưu tiên sửa chữa trong năm 2023 và các năm tiếp theo. UBND xã tiếp thu và sẽ có kế hoạch sửa chữa đối với những tuyến đường thực sự cấp thiết nhằm đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hoá trong thời gian tới.

2. Lĩnh vực đất đai, công tác QLBV:

- **Cử tri A Phích, Y Mui, A Hia, Y Đun thôn Kon Long:** Trên địa bàn thôn có 04 hộ gia đình (A Phích, Y Mui, A Hia, Y Đun) trước đây mỗi hộ có 02 bìa đồ QLBV, năm 2020 UBND xã đã thu lại 01 bìa nhưng chưa thấy cấp cho hộ

khác trong thôn. Đề nghị UBND xã giải thích rõ cho bà con phần diện tích đã thu lại đã cấp cho ai.

Trả lời: UBND xã đã tiến hành kiểm tra, xác minh, mời 04 hộ gia đình nêu trên để làm việc, đối chiếu giấy tờ, hồ sơ là đúng theo ý kiến cử tri và 04 hộ gia đình đã thống nhất trả lại 04 giấy chứng nhận QSD đất cho nhà nước, đồng thời UBND xã đang tiến hành rà soát toàn bộ các hộ gia đình đang nhận giao khoán QLBRV trên địa bàn như: già yếu, bỏ đi nơi khác, chết, không có khả năng hoặc thiếu ý thức, trách nhiệm... trong công tác QLBRV để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi và giao cho các hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư khác thực sự có nhu cầu, đủ điều kiện nhận giao QLBRV theo quy định.

- **Cử tri thôn Kon Rá:** Công ty TH mức trả lại đường vào rẫy hộ gia đình A Dim, A Nhay. Tuy nhiên, đến nay công ty chưa mức xong. Đề nghị UBND xã yêu cầu phía công ty tiến hành mức hoàn thành con đường cho người dân.

Trả lời: UBND xã sẽ làm việc với công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên, đề nghị công ty sớm hoàn thiện, hoàn trả lại con đường cho hộ gia đình A Dim và A Nhay (Dự kiến trong tháng 7).

3. Các lĩnh vực khác:

***Cử tri thôn Kon Long:** Đề nghị xã quan tâm cấp giống cây cao su cho các hộ dân.

Trả lời: Các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình dân tộc và miền núi, chương trình giảm nghèo trong năm 2023 đã triển khai, theo đó đã làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ giống mì và bò cái sinh sản; nếu cử tri thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã có yêu cầu hỗ trợ giống cây cao su, UBND xã sẽ tổng hợp đề xuất nhu cầu cho năm 2024.

* **Cử tri thôn Kon Long:** Đề nghị hỗ trợ nhà vệ sinh cho 03 hộ gia đình trong thôn có hoàn cảnh khó khăn, trong gia đình có người tàn tật: hộ Y Ben, A Lúi, Y Hoài.

Trả lời: 03 hộ dân Y Ben, A Lúi, Y Hoài thuộc diện hộ nghèo của xã, kiến nghị trên của các hộ dân là chính đáng. Tuy nhiên, hiện nay xã không được cấp nguồn kinh phí về xây dựng xây mới nhà vệ sinh. Trong thời gian tới, nếu được cấp kinh phí, xã sẽ ưu tiên hỗ trợ.

Trên đây là báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã, khóa IV./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy (B/c);
- TT HĐND, hai ban HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã (P/h);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đào Thanh Sang